



HƯỚNG TỚI BHYT TOÀN DÂN

# Hiểu rõ mã thẻ để nắm quyền lợi khi khám chữa bệnh BHYT

**T**rong quá trình khám chữa bệnh (KCB), nhiều người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) song không hiểu các ký tự ghi trên thẻ, không hiểu mình thuộc đối tượng nào và quyền lợi của mình được hưởng ra sao... trong khi tất cả đều đã được thể hiện trên tấm thẻ BHYT qua các ký hiệu.

Tại các bệnh viện và phòng khám có KCB BHYT, nhiều cán bộ y tế và giám định BHYT cho biết họ mất rất nhiều thời gian giải thích bởi nhiều người dân, người bệnh thắc mắc về các ký hiệu ghi trên thẻ là như thế nào, quyền lợi và mức hưởng ra sao, làm ảnh hưởng đến việc KCB và thời gian thanh toán chi phí KCB BHYT. Có người điều trị ở các cơ sở y tế, khi ra viện thanh toán viện phí mới biết mức hưởng của mình giảm đi hoặc tăng lên. Khi đối chiếu với thẻ BHYT trước đây mới biết đã có một số thay đổi ở các ký hiệu...

Bà Vũ Thị Sơn, Phó Trưởng phòng Sổ thẻ, Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Ngoài thông tin cá nhân họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên tấm thẻ BHYT, mọi người dân còn có thể biết mình thuộc đối tượng nào, nơi cấp thẻ, các quyền lợi được hưởng khi KCB qua các ký hiệu tại bộ mã số. Bộ mã số ghi trên thẻ BHYT ngoài nhằm

mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia BHYT còn xác định quyền lợi của người tham gia BHYT phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay. Đồng thời, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý bằng công nghệ thông tin. Mọi người đều có thể tra cứu cụ thể tại trang website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ <https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx>.

Giải thích về mã ghi trên thẻ BHYT, bà Vũ Thị Sơn cho biết: Hiện cấu trúc mã thẻ BHYT gồm có 15 ký tự, được chia thành 4 ô. Trong đó, 2 ký tự đầu ở ô thứ nhất được ký hiệu bằng chữ, là mã đối tượng tham gia BHYT. Thông qua mã này có thể biết ngành nghề hoặc đặc thù vùng sinh sống của đối tượng tham gia BHYT, đối tượng thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng hay là nhóm BHYT theo hộ gia đình... Ví dụ mã HC là cán bộ, công chức, viên chức; CK là người có công với cách mạng; CB là cựu chiến binh; HN là người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thu nhập hộ về BHYT; DT là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;

DK là người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... Ký tự tiếp theo ở ô thứ hai được ký hiệu bằng số theo thứ tự từ 1 đến 5 là mức hưởng BHYT. Ở thứ ba có 2 ký tự bằng số là mã tỉnh, thành phố nơi cấp thẻ; ô cuối cùng có 10 ký tự là định danh cá nhân của người tham gia BHYT.

Về mức hưởng BHYT mà nhiều người quan tâm thể hiện qua các ký hiệu bằng các số 1, 2, 3, 4 hoặc 5. Người dân khi đi khám chữa bệnh nhìn vào mã số ở ô thứ 2 là biết quyền lợi được hưởng chi phí KCB của mình ở mức nào. Cụ thể, ở ô thứ 2 trong dãy mã thẻ có ký hiệu bằng số 1 là chủ thẻ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, nhưng có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật. Ký hiệu bằng số 2, được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, nhưng có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định. Ký hiệu bằng số 3, được quỹ BHYT thanh toán theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thu nhập hộ về BHYT; DT là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; 4, được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT. Ký hiệu bằng số 5, được quỹ BHYT thanh toán



Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được cán bộ y tế hướng dẫn tận tình, chu đáo.

100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT, chi phí vận chuyển.

Bà Vũ Thị Sơn, Phó Trưởng phòng Sổ thẻ, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng cho biết: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2018 quy định đối tượng và mã mức hưởng BHYT có một số thay đổi so với Nghị định số 105/2014/NĐ-CP như bổ sung về mã đối tượng và mã mức hưởng BHYT. Đây cũng là lý do nhiều người dân do chưa cập nhật quy định mới kịp thời, khi đi KCB mới phát hiện có những thay đổi về ký tự trên thẻ và mức được hưởng BHYT nên có những thắc mắc. Ví dụ có người trước đây trên thẻ BHYT có ghi mã CK, nay đổi thành CC. Đó là do quy định trong Nghị định mới đã bổ sung mã CC là đối tượng tách từ mã CK - là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Về thay đổi mã mức hưởng, ví dụ mã CT - người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng

tháng, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã đổi mã mức hưởng từ mã 4 lên mã 2, tức là mức được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được tăng từ 80% lên 100%. Mã KC quy định người trực tiếp tham gia kháng chiến, bổ sung thêm đối tượng thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP đồng thời đổi mã mức hưởng từ mã 2 xuống mã 4.

Ngoài ra, trên thẻ BHYT hiện nay cũng không ghi thời gian thẻ BHYT hết hạn sử dụng mà chỉ có thông tin ngày thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng và thời điểm đủ 5 năm liên tục tham gia BHYT. Đây cũng là thông tin quan trọng liên quan đến quyền lợi mức hưởng của người tham gia BHYT. Bởi theo quy định của Luật BHYT, người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí nếu có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và KCB đúng tuyến.

HÀ DUNG

## Ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Sáng ngày 29/11, tại Trường THPT Đông Thụy Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Với chủ đề "Hành động địa phương, tác động toàn cầu", chiến dịch năm nay nhằm nhấn mạnh vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung thiết thực, cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động và thực hiện mục tiêu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; phấn đấu đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" tại đơn vị, trường học; giảng dạy tích hợp, lồng ghép những nội dung giáo dục bảo vệ môi trường. Theo đó, tập trung vào tầm quan trọng về môi trường sống, phân loại rác thải, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường, tác động của con người đến sự biến đổi khí hậu và nâng cao nhận thức, vai trò của học sinh, thanh thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm, học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh tham gia vệ sinh môi trường quanh trường để hưởng ứng chiến dịch.

ĐẶNG ANH

## THÁI THUY Xử lý 1.530 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Tính từ đầu năm đến tháng 11/2019, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 1.530 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 841 triệu đồng, tước có thời hạn 21 giấy phép lái xe, tạm giữ 443 xe mô tô, 12 xe ô tô, gửi thông báo 934 trường hợp vi phạm về địa phương, nơi cư trú.

Để bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn phức tạp về tai nạn giao thông; đồng thời, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

HÀ DUNG

## Vận động người dân giao nộp 16,5kg pháo

Từ đầu năm đến tháng 11/2019, ngành chức năng huyện Thái Thụy đã tuyên truyền, vận động 20 công dân tự nguyện giao nộp 16,5kg pháo, 6 khẩu súng săn, 29 dao, kiếm, phốt. Trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn huyện không để xảy ra đốt pháo nổ, thả đèn trời, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, vui vẻ.



Vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo do người dân giao nộp tại Công an huyện Thái Thụy.

Để thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hiện nay, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân trên địa bàn giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

TRẦN TUẤN

**T**ừ khi tham gia Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Thái Hòa, xã Bình Định (Kiến Xương), đời sống của các thành viên trong CLB ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Năm 2019, bà Đỗ Thị Bích, thôn Thái Hòa bị tai biến mạch máu não khiến cho mọi hoạt động hàng ngày của bà gặp rất nhiều khó khăn. Thấy bà Bích cần được giúp đỡ, Ban Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Thái Hòa đã phân công hai thành viên giúp đỡ bà Bích trong sinh hoạt hàng ngày. Bà Đỗ Thị Bích cho biết: Hai tình nguyện viên luân phiên sang giúp đỡ tôi những công việc gia đình, họ thường xuyên trò chuyện, động viên và điu tôi tập đi. Nhờ vậy, sức khỏe của tôi đã khá hơn rất nhiều, tôi đã có thể nói chuyện và ăn uống được. Tôi cảm ơn CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Thái Hòa đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của những thành viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi.

Không chỉ quan tâm, chăm lo đến sức khỏe thành viên, Ban Chủ nhiệm CLB còn tích cực vận động các thành viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Gia đình bà Trần Thị Gấm, thôn Thái Hòa là một trong

# Hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau



Đàn vịt của bà Gấm sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

những hộ được vay 4 triệu đồng để nuôi vịt. Bà Gấm chia sẻ: Tôi được CLB hướng dẫn sử dụng thức phẩm vì sinh trong chăn nuôi giúp cho đàn vịt sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, tôi đã xuất bán lứa thứ hai, bình quân mỗi lứa thu về 20 - 25 triệu đồng,

thu nhập chưa phải là lớn nhưng đã giúp gia đình vui với bớt khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Được thành lập từ tháng 4/2019, đến nay CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Thái Hòa đã thu hút 55 thành viên tham gia. Hàng tháng, các thành viên được

khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, cân nặng và luyện tập thể dục hàng ngày, nhờ vậy nên các thành viên trong CLB đều thấy sức khỏe được cải thiện, làm việc hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Văn Mẫn, Chủ nhiệm CLB cho biết: Để CLB hoạt động hiệu quả, Ban Chủ nhiệm đã xây dựng kế hoạch hoạt động và chọn hội viên người cao tuổi để thành lập các nhóm, tổ phù hợp theo năng khiếu gồm: tổ chăm sóc sức khỏe, tổ hỗ trợ kinh tế, tổ thể dục dưỡng sinh - văn nghệ... Qua các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm nắm bắt tình hình sức khỏe, hoàn cảnh của từng thành viên, kịp thời thăm hỏi, động viên các thành viên cao tuổi khi ốm đau. Ngoài ra, CLB đã hỗ trợ cho 22 thành viên khó khăn vay hơn 100 triệu đồng phát triển kinh tế, mỗi người 1 - 5 triệu đồng để chăn nuôi, buôn bán nhỏ.

Ông Mẫn cho biết thêm: Từ khi giải ngân đến nay, Ban Chủ nhiệm luôn chủ động giám sát

TIẾN DAT

**V**ới nỗi lo đất nghĩa trang ngày càng khan hiếm, nhiều người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu khu đất ưng ý chuẩn bị lo mộ mã cho chính mình khi "năm xuống".

Mùa hanh khô, mùa của xây dựng, vì thế, không khí xây dựng ở nghĩa trang tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Đông Hưng nói riêng cũng khá sôi động. Tại nghĩa trang nhân dân (NTND) xã Đông Sơn vào thời điểm này, hầu như ngày nào cũng nhộn nhịp cảnh nhà nhà xây cất, sửa sang phần mộ cho người đã khuất. Ông Bùi Đức Vũ, 70 tuổi, thôn Nam, xã Đông Sơn cho biết: Dịp cuối năm, nhiều gia đình lo chuyện bốc mộ, sang cát cho người quá cố. Như tại NTND Đông Sơn, mỗi ngày có hơn chục gia đình lo việc đại sự này. Cũng tại nghĩa trang này, người dân không chỉ xây cất, sửa chữa các ngôi mộ cho người đã khuất mà những người đang còn sống lại đã lo xây cất phần mộ trước cho chính bản thân mình và những người thân trong gia đình. Để có được diện tích đất nghĩa trang xây dựng phần nhà yên nghỉ cho tất cả người thân trong gia đình sau khi mất thì họ đã phải tự bỏ ra một số tiền đáng kể. Theo ông Nguyễn Quang Vịnh, 73 tuổi,

# ĐÔNG HƯNG Quản lý đất nghĩa trang còn lỏng lẻo

thôn Nam, xã Đông Sơn bây giờ có điều kiện thì lo trước, hơn nữa sau này con cái đỡ vất vả. Khi xã có quy hoạch mở rộng nghĩa trang, người dân có nhu cầu mua đất để xây dựng mộ mà làm đơn lên xã để mua, với giá 600.000 đồng/m<sup>2</sup>. Gia đình tôi mua 30m<sup>2</sup> để xây lăng và 12 ngôi mộ, gồm 3 đời bố mẹ tôi, vợ chồng tôi và các con tôi. Ông Bùi Thọ Hạnh, Trưởng thôn Nam, xã Đông Sơn cho biết: Xã đã tổ chức bán đất tại nghĩa trang 3 đợt, mỗi đợt trên dưới 100 lô, mỗi lô 28m<sup>2</sup>. Nguồn tiền này được chi vào việc giải phóng mặt bằng mở rộng nghĩa trang, tu sửa, nâng cấp nghĩa trang, trả tiền công cho quản thôn. Thế nhưng khi phỏng vấn ông Phạm Đăng Ngạc, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn về vấn đề này thì ông Ngạc lại khẳng định là không hề có chuyện mua, bán đất nghĩa trang. Được biết, xã Đông Sơn là một trong những địa phương top đầu của huyện Đông Hưng về dịch nghĩa thôn mới (NTM) từ năm 2014. Trong bộ tiêu chí xây dựng NTM thì

NTND là một trong những chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về môi trường và chỉ tiêu này được xem là đạt khi NTND được xây dựng theo quy hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý nghĩa trang. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hiện tại xã Đông Sơn có 6 thôn thì hiện vẫn tồn tại 5 NTND.

Với tâm lý sống quây quần bên nhau thì khi chết con, cháu cũng phải được quây quần bên ông bà, bố mẹ và cũng là để thuận tiện cho việc nhang khói nên nhiều người dân xã Phú Châu đã mua đất tại nghĩa trang từ nhiều năm trước. Chính tâm lý này là nguyên do để thị trường bất động sản nghĩa trang ngày càng sôi động. Ông Nguyễn Văn Hiện, 53 tuổi, thôn Tăng, xã Phú Châu cho biết: Mỗi một ngôi mộ xây sẵn, dài 2m, rộng 1,5m là 5 triệu đồng, người dân có nhu cầu mua nộp tiền cho quản thôn. Còn gia đình tôi mua từ trước, được 16 ngôi quây quần bên nhau đến đời con, cháu. Nhiều nhà có

tiền mua đến đời cháu, chất và xây dựng khuôn viên lăng mộ của cả gia đình rất khang trang, sạch đẹp, có tượng bao xung quanh và cổng đậu. Việc người dân tự thỏa thuận mua bán đất nghĩa trang với quản thôn như thế nào thì chính quyền địa phương cũng chưa hề nắm được hay biết nhưng làm gì? Theo ông Phạm Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Phú Châu thì chính quyền xã có nghe và đã giao cho cán bộ chuyên môn đi kiểm tra, nắm bắt tình hình, tuy nhiên chưa được triệt để nên vẫn còn tình trạng làm "ngâm" giữa người dân và quản thôn. Cũng theo ông Phạm Thanh Hà toàn xã có 4 thôn với trên 6.100 nhân khẩu, xã có 2 nghĩa trang, khi xây dựng NTM thì cả hai nghĩa trang này đều được quy hoạch lại và mở rộng diện tích, mỗi nghĩa trang 2ha, đáp ứng nhu cầu của nhân dân khi gia đình có người mất. Cả 2 nghĩa trang đều có bên hung và bên táng riêng biệt theo đúng tiêu chí NTM và UBND xã Phú Châu



Khuôn viên lăng mộ tại nghĩa trang xã Phú Châu (Đông Hưng) được xây dựng khang trang, có tường bao, cổng đậu.

cũng đã có quyết định ban hành quy định về quản lý NTND khá là chi tiết, cụ thể. Qua tìm hiểu thực tế thì người mua đất nghĩa trang được chia thành 3 nhóm. Người mua để sử dụng cho người thân đã qua đời hoặc mua đất trước để cải táng hoặc mua để dành cho cả gia đình tính mỗi nghĩa trang 2ha, đáp ứng nhu cầu của nhân dân khi gia đình có người mất. Cả 2 nghĩa trang đều có bên hung và bên táng riêng biệt theo đúng tiêu chí NTM và UBND xã Phú Châu

làm không theo quy định trong xây dựng NTM, bởi ở nhiều xã, NTND chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc quản lý nghĩa trang và sử dụng đất nghĩa trang lỏng lẻo, phát sinh người thân đã qua đời hoặc mua đất trước để cải táng hoặc mua để dành cho cả gia đình tính mỗi nghĩa trang 2ha, đáp ứng nhu cầu của nhân dân khi gia đình có người mất. Cả 2 nghĩa trang đều có bên hung và bên táng riêng biệt theo đúng tiêu chí NTM và UBND xã Phú Châu

quản lý chặt chẽ đất nghĩa trang, nghĩa địa, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không đúng quy định, mua, bán, chuyển nhượng đất trong nghĩa trang dưới mọi hình thức... Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động rà soát, kiểm tra sát sao, ngăn chặn kịp thời những vi phạm để đưa công tác quản lý đất nghĩa trang đi vào nền nếp.

ĐỨC DÙNG